

เหล่าคนดังระดับโลกร่วมแสดงจุดยืนต่อต้านการค้า เนื้อสุนัขในประเทศไทย ปล่อยหนังสั้นสนับสนุนห้าม การค้าเนื้อสุนัขในพรบ.คุ้มครองสัตว์ฉบับแรกของ ไทย

ประเทศไทย – นักแสดงชื่อดังระดับโลกจี้รางวัลออสการ์ เดม จูดี เดนช์ (Dame Judy Dench) ร่วมด้วยนักแสดงตลก ริคกี เกร์เวส์ (Ricky Gervais) และนักแสดงอีกส่วนหนึ่งจากซีรีส์ฮิต Downton Abbey ถ่ายทำหนังสั้นเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยผลักดันรัฐบาลให้เดินหน้านำยุติการค้าเนื้อสุนัขผิดกฎหมายและอุตสาหกรรมค้าหนังสัตว์ในประเทศไทย

คลิปวีดีโอ <http://www.youtube.com/watch?v=luSggyByBMQ&feature=youtu.be>

นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ฉบับแรกของไทย อย่างไรก็ตามประเด็นการค้าเนื้อและหนังสุนัขถูกหลีกเลี่ยงไม่ได้รับการคุ้มครองในร่างพรบ. จากประโยคที่ว่า เฉพาะสัตว์ที่โตแล้วไปแล้วใช้เพื่อเป็นอาหารจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นั้นได้

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ซึ่งเป็นผู้ปล่อยหนังสั้นออกมาพร้อมคำบรรยายภาษาไทย ถ่ายทำและตัดต่อในสหราชอาณาจักร โดย Environment films โดยเนื้อหาบอกว่า ปัจจุบันพวกเขา กำลังพยายามอย่างจริงจังที่จะผลักดันให้การบริโภคเนื้อสุนัขและการฆ่าเพื่อเอาหนังให้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นายจอห์น ดัลลีย์ รองประธานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กล่าวว่า “คนไทยไม่ได้เห็นสุนัขและแมวเป็นอาหาร อาจมีกลุ่มชาติพันธุ์หรือชาวต่างชาติบางกลุ่มที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่เป็นเช่นนั้น แต่นั่นไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างให้การกระทำเหล่านั้นถูกต้องเป็นที่ยอมรับได้ในประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่เห็นว่าการบริโภคเนื้อสุนัขเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ หากไม่มีการผลักดันให้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังก็เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้ผู้ค้าเนื้อสุนัขยังคงดำเนินกิจกรรมขโมยและค้าขายสุนัขต่อไป นอกเหนือไปจากประเด็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่นับจากจุดเริ่มต้นไปจนจบกระบวนการกิจกรรมนี้ถือเป็นอุตสาหกรรมที่โหดเหี้ยม การค้าเนื้อสุนัขยังโยงไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า นั้นเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับการค้าเนื้อสุนัข ซึ่งมีส่วนให้รัฐบาลเวียดนามห้ามการนำเข้าเนื้อสุนัขจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคและโรคพยาธิทริคิโนซิส เนื่องจากไม่ได้มีกฎระเบียบเพื่อควบคุมสุขลักษณะในประเทศที่มีการค้าเนื้อสุนัขเหล่านี้”

กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดในประเทศเยอรมันนี้เมื่อผู้อพยพชาวเวียดนามถูกพิพากษาให้จำคุก 3 ปี จากการฆ่าและบริโภคนเนื้อแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านเน้นย้ำความสำคัญของประเด็นนี้ ชายชาวเวียดนามกล่าวอ้างว่าการบริโภคนเนื้อแมวถือเป็นวิสัยปกติสำหรับเขา แต่ชาวเวียดนามคนอื่นที่อาศัยอยู่ในเยอรมันนี้ชี้แจงว่า หากอาศัยอยู่ในประเทศอื่น คุณต้องปฏิบัติตามกติกาของประเทศไทยไม่ควรปล่อยให้อุตสาหกรรมอันโหดร้ายทารุณนี้ดำรงอยู่เพียงเพื่อตอบสนองต่อคนกลุ่มน้อยที่เลือกที่จะอยู่อาศัยที่นี่

การค้าเนื้อและหนังสุนัขในประเทศไทยส่วนใหญ่กระทำกันเป็นกระบวนการ ซึ่งทำรายได้มากกว่า 25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนใหญ่คือการส่งออกสุนัขที่ยังมีชีวิตและเนื้อสุนัขที่จะถูกนำไปผลิตเป็นลูกชิ้นเนื้อผสมกับเนื้ออื่นๆ สำหรับบริโภคในพื้นที่บางส่วนของประเทศไทย

หนังสือขนาดความยาว 3 นาที ที่ถูกปล่อยออกมานี้ คาดว่าจะเข้าถึงผู้ชมนับล้านทั่วโลก จากนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก ผู้ชมสามารถยื่นคำร้องต่อรัฐบาลไทยให้การค้าเนื้อและหนังสุนัขผิดกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็ว

ยื่นคำร้อง: <http://www.change.org/p/ยุติการลักลอบค้าสุนัขที่ผิดกฎหมาย-stop-the-illegal-dog-meat-smuggling-trade>

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย ในประเทศไทย คุณจอห์น ดัลลีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิและรองประธานมูลนิธิฯ พร้อมให้สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิและกิจกรรมของเรา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ที่ www.soidog.org หรือ www.facebook.com/soidoginThai

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

John Dalley

john@soidog.org

Mobile: +66 (0) 87 050 8688